

# Nhà sản xuất Gầu Đầu tiên tại Việt Nam - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại CK Tham gia Chương trình Hardox(R) In My Body

Tiếng Việt ▾

SSAB  
2021-12-01 10:00 3419

chia sẻ:   

HANOI, Vietnam, 1/12/2021 /PRNewswire/ -- SSAB Swedish Steel, Việt Nam ("SSAB") đã thông báo rằng họ đã trao chứng nhận "Hardox® In My Body" cho nhà sản xuất gầu CK Production ("CK"). Ký hiệu Hardox® In My Body là nhãn hiệu được sử dụng trên các sản phẩm của các nhà sản xuất được SSAB chứng nhận và đảm bảo rằng sản phẩm được làm từ **tấm chịu mài mòn Hardox chính hãng**.



CK - 1st Hardoxinmybody member - Vietnam

## Hardox® In My Body - Hiện diện toàn cầu

Có thể tìm thấy các thành viên Hardox® In My Body và thiết bị được chứng nhận của họ trên khắp thế giới. Ngày nay, chương trình hỗ trợ hơn 500 thành viên tại 60 quốc gia và con số này đang ngày càng tăng lên nhanh chóng. Các thành viên hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành khác nhau, như khai thác mỏ, xây dựng, khai thác đá, làm đường, tái chế, phá dỡ và nông nghiệp.

Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1974, Hardox® là loại thép có khả năng chịu mài mòn cao, giúp giảm trọng lượng và kéo dài tuổi thọ của nhiều loại thiết bị bằng thép, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

## Mức hiệu suất cao hơn

*John Kuan, Giám đốc Quốc gia ở khu vực Đông Nam Á của SSAB cho biết: "Mặc dù một số sản phẩm có thể có bề ngoài giống nhau, nhưng chỉ những sản phẩm sử dụng thép SSAB mới có thể mang lại sự an toàn, độ tin cậy và hoạt động lâu dài, điều này được đảm bảo bởi thành viên Hardox In My Body được chứng nhận của chúng tôi".*

CK là công ty tiên phong trong việc sử dụng các loại thép cao cấp của SSAB và luôn tìm kiếm vật liệu phù hợp giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm của họ. Với thép Hardox của SSAB, giờ đây họ có thể cung cấp các sản phẩm có khả năng chịu mài mòn vượt trội hơn, mang lại năng suất cao hơn, tuổi thọ dài hơn và giảm chi phí bảo trì.

## Giới thiệu về CK

CK là một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) chuyên sản xuất gầu - được thành lập từ năm 2018, có văn phòng đặt tại miền Bắc Việt Nam và có dây chuyền gia công tại xưởng, từ máy cắt, hàn, uốn plasma cho đến gia công tấm.

### **Giới thiệu về SSAB**

SSAB là công ty sản xuất thép có trụ sở tại Bắc Âu và Hoa Kỳ. SSAB cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, được phát triển dựa trên sự cộng tác chặt chẽ với khách hàng để tạo nên một thế giới mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn và bền vững hơn. Nhân viên của SSAB có mặt ở hơn 50 quốc gia và SSAB có các cơ sở sản xuất tại Thụy Điển, Phần Lan và Hoa Kỳ. SSAB được niêm yết trên sàn Nasdaq Stockholm và có niêm yết thứ cấp trên sàn Nasdaq Helsinki.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [www.ssab.com](http://www.ssab.com). Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi: [Facebook](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Twitter](#) và [YouTube](#).

nguồn: SSAB

Related Links:

<http://www.ssab.com>

từ khóa: [Xây dựng/Công trình](#) [Máy công cụ, cơ khí và luyện kim](#) [Điện Máy](#) [Khai thác mỏ/Kim loại](#) [Dầu/Năng lượng](#) [Dịch vụ công](#)

chia sẻ:   